



## TRÁNH TỐI ĐA ÁP LỰC THI CỬ

*Trong suốt chặng đường gần 40 năm hình thành và phát triển, Khoa Luật đã được xã hội biết đến là một trong 3 trung tâm đào tạo luật lớn nhất của Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Mùa tuyển sinh đại học năm 2015 đang đến gần, Bản tin ĐHQGHN có dịp trò chuyện với TS. Nguyễn Thị Quế Anh - Phó Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQGHN.*

*Khoa Luật được biết đến là đơn vị đào tạo Luật học hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ có thể cho biết đôi nét về thế mạnh của Khoa?*

Với truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Luật, ĐHQGHN có thế mạnh đã quy tụ được nhiều nhà khoa học, đội ngũ giảng viên luật học đầu ngành. Có thể khẳng định, Khoa Luật có tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo

su, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ cao nhất cả nước trong lĩnh vực luật học.

Là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Khoa Luật đã xây dựng, chuẩn hóa các chương trình đào tạo đã có, mở thêm một số mã ngành mới về đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tính đến năm 2014, Khoa Luật đã đào tạo được hơn 8000 cử nhân, hơn 2000 thạc sĩ, gần 100 tiến sĩ luật học. Sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Luật có

### ■ ĐÌNH THUẬN (thực hiện)

nhiều thuận lợi và cơ hội việc làm.

Hiện nay, Khoa Luật có 6 bộ môn, 5 Trung tâm. Khoa Luật đang thực hiện đào tạo ba bậc học: bậc cử nhân gồm 2 ngành (Luật học và Luật Kinh doanh); bậc thạc sĩ gồm 8 chuyên ngành (Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Biển và Quản lý biển, Pháp luật về Quyền con người, Luật Hiến pháp



và Luật Hành chính); bậc tiến sĩ gồm 4 chuyên ngành (Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Luật Kinh tế, Luật Hình sự, Luật Quốc tế).

Có thể nói, Khoa Luật ĐHQGHN là nơi đào tạo luật học uy tín có truyền thống. Khoa góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ luật gia có trình độ cao, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các chính trị gia của Khoa giữ vị trí quan trọng trong nước; góp phần xây dựng hệ thống khoa học pháp lý ngày càng hiện đại và tham gia tích cực vào việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và quá trình hội nhập quốc tế đặt ra. Để tạo những bước đột phá trên lộ trình hội nhập quốc tế, trong năm vừa qua, Khoa đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030; quy hoạch các ngành và chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đào tạo chương trình bằng kép mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

*Tiến sĩ cho biết những điểm mới trong kì thi tuyển sinh đại học năm nay?*

Năm 2015, Khoa Luật ĐHQGHN tham gia kì thi chung của ĐHQGHN theo

phương thức mới, phương thức đánh giá năng lực cho tuyển sinh đại học chính quy. Khoa Luật tuyển sinh 300 chỉ tiêu cho 2 ngành đào tạo (ngành Luật học và Luật Kinh doanh). Thí sinh trúng tuyển vào Khoa nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng kí dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

*Theo Tiến sĩ, thi theo phương thức đánh giá năng lực vào ĐHQGHN, thí sinh sẽ được những lợi thế gì?*

ĐHQGHN tiên phong đổi mới phương thức thi tuyển sinh, đổi mới tuyển chọn đầu vào theo phương thức đánh giá năng lực toàn diện. Đây là phương thức tuyển sinh tiên tiến, được áp dụng ở nhiều nền giáo dục lớn trên thế giới. Đây là phương thức đảm bảo lựa chọn được những ứng viên có năng lực học tập, tư duy logic, khả năng lập luận, phân tích kiến thức tổng hợp,... Thi theo phương thức đánh giá năng lực thí sinh sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi: thứ nhất nhân đôi cơ hội trúng tuyển. ĐHQGHN sẽ tổ chức thi tuyển vào 2 đợt trước và sau kì thi THPT quốc gia, như vậy thí sinh có thể dự thi ở cả 3 đợt để có tối đa cơ hội vào đại học. Thứ hai, đây là cách thức thi tương đối khách quan, thí sinh biết ngay điểm của mình và xếp thứ hạng bao nhiêu. Với cách thi này, sẽ xác định khả

năng thí sinh phân tích, tổng hợp, sáng tạo được gì từ những kiến thức đã học, từ những năng lực, phẩm chất đã được rèn luyện ở bậc phổ thông để giải quyết các vấn đề một cách tốt nhất, chứ không nhằm kiểm tra xem thí sinh nhớ được những gì từ những kiến thức đó. Từ đó, sẽ tránh được áp lực, tiêu cực trong thi cử, sẽ không còn sự may rủi, hay cách học lệch, học tủ cho thí sinh. Kết quả trúng tuyển là phần thưởng xứng đáng đối với những thí sinh có năng lực học tập tốt.

*Công tác chuẩn bị của Khoa như thế nào cho kì thi sắp tới?*

Theo quy định của ĐHQGHN thì Khoa không trực tiếp tổ chức thi tuyển mà ĐHQGHN tổ chức kì thi chung. Hiện tại, Khoa đang triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau, giúp học sinh quan tâm đến các chương trình đào tạo của trường hiểu rõ hơn về các chương trình đào tạo cũng như lợi ích khi sinh viên tham gia các chương trình để có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp.

*Xin cảm ơn Tiến sĩ!*



Khoa có sứ mệnh "Xây dựng và phát triển Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN theo mô hình một đại học nghiên cứu, phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, NCKH và phản biện pháp lý hàng đầu của cả nước, tiến tới đạt chuẩn khu vực và quốc tế nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cán bộ về pháp lý xứng đáng là đội ngũ các nhà luật học có trình độ cao cho Tổ quốc, hỗ trợ đặc lực cho thực tiễn lập pháp và áp dụng pháp luật của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền và công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam".

Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. Tỷ lệ TS, GS, PGS, TSKH của Khoa Luật khá cao so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước. Ngoài ra, Khoa còn có hệ thống giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên gần 200 người đến từ các trường đại học, các học viện và các cơ quan khác (Bộ Tư pháp, Tòa án tối cao, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, Văn phòng chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Nội chính TW, Bộ Ngoại giao, Ủy ban đối ngoại của QH...) Trong những năm vừa qua, Khoa đã thu hút nhiều giáo sư, chuyên gia nước ngoài đến đến công tác có thời hạn hoặc thỉnh giảng tại Khoa.

Với tỷ lệ cán bộ giảng dạy có học hàm, học vị cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước, Khoa Luật là một trong những đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Khoa đã xuất bản hàng trăm giáo trình,

sách chuyên khảo, sách tham khảo và hàng nghìn các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành. Khoa đã tổ chức và tham gia hàng trăm hội thảo, hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế. Số lượng công trình, đề tài nghiên cứu khoa học luôn tăng và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, cán bộ, giảng

viên của Khoa thực hiện nhiều đề tài NCKH. Hoạt động NCKH sinh viên được khuyến khích phát triển, nhiều công trình NCKH của sinh viên đạt giải NCKH cấp Bộ GD & ĐT, cấp ĐHQGHN và cấp Khoa.

Hiện nay, Khoa Luật có 06 bộ môn, 05 Trung tâm (trong đó có 03 trung tâm có tư cách pháp nhân). Khoa Luật đang thực hiện đào tạo ba bậc học: 1) Cử nhân gồm 02 ngành (Luật học và Luật Kinh doanh); 2) Thạc sĩ gồm 08 chuyên ngành (Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Biển và Quản lý biển, Pháp luật về Quyền con người, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính) và 3) Tiến sĩ gồm 4 chuyên ngành (Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Luật Kinh tế, Luật Hình sự, Luật Quốc tế).

Trong 5 năm gần đây, Khoa Luật đã đào tạo được hơn 1200 cử nhân hệ chính quy (trong đó có 170 cử nhân hệ chất lượng cao), 1274 cử nhân hệ vừa học vừa làm. Năm học 2014 – 2015, Khoa đang đào tạo 1257 sinh viên chính quy, 154 sinh viên hệ bằng kép, 1206 học viên hệ vừa làm vừa học, 670 học viên cao học, 113 nghiên cứu sinh.